



PHÁT HÀNH NGAY THÔNG CÁO BÁO CHÍ  
Phòng Công Vụ Cảnh Sát Quận Cam, 714-904-7042

## An Toàn Cho Người Đi Bộ Bắt Đầu Từ Chính Bạn: Luôn Cảnh Giác Để Bảo Vệ Người Đi Bộ

*Tháng 10 là Tháng Quốc Gia Nâng Cao An Toàn Cho Người Đi Bộ*

**SANTA ANA, California** (ngày 4 tháng 10, 2024): Tháng 10 là Tháng Quốc Gia Nâng Cao An Toàn Cho Người Đi Bộ. Sở Cảnh Sát Quận Cam muốn nhắc nhở các tài xế giảm tốc độ và luôn chú ý đến người đi bộ trên đường. Bằng cách luôn thận trọng hơn, quý vị có thể bảo vệ người đi bộ và giảm nguy cơ xảy ra tai nạn và thương tích. Đi bộ phải luôn là một lựa chọn dễ dàng và an toàn khi di chuyển trong bất kỳ cộng đồng nào.

Theo Cơ Quan Quản Lý An Toàn Giao Thông Cao Tốc Quốc Gia, 7,522 người đi bộ đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông trên khắp Hoa Kỳ vào năm 2022. Riêng tại California, 1,158 người đi bộ đã bị xe tông và thiệt mạng trên các tuyến đường của tiểu bang vào năm 2022, chiếm 26% tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông tại bang này. Số lượng lớn người đi bộ bị thương và tử vong trên các tuyến đường nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức và các biện pháp an toàn cho người đi bộ.

“Mỗi bước chúng ta thực hiện để đảm bảo an toàn cho người đi bộ là một bước cứu sống người khác,” Trung Sĩ Kyle Ishii của Sở Cảnh Sát Quận Cam cho biết. Chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng an toàn bắt đầu từ chính quý vị, dù quý vị đang lái xe hay đi bộ. Những hành động nhỏ, như giảm tốc độ, tránh sự phân tâm và nhường đường tại các vạch sang đường, có thể tạo ra sự khác biệt cứu sống người khác.”

Sở Cảnh Sát Quận Cam cung cấp các mẹo lái xe và đi bộ an toàn, bao gồm không sử dụng điện thoại khi lái xe hoặc đi bộ.

### Dành cho người lái xe ô tô

- Không lái xe quá tốc độ và giảm tốc tại các ngã tư. Hãy sẵn sàng dừng xe cho người đi bộ tại các vạch qua đường có và không có biển báo.
- Tránh chặn các vạch sang đường khi đang chờ rẽ phải.
- Không bao giờ lái xe trong tình trạng say xỉn.

### Dành cho người đi bộ

- Hãy hành xử dự đoán trước được. Sử dụng các vạch sang đường có tín hiệu để tài xế có thể đoán được sự có mặt của người đi bộ.
- Quan sát các phương tiện đang đến gần và cẩn thận khi băng qua đường. Ở tốc độ 30 dặm/giờ, một tài xế cần ít nhất 90 feet để dừng lại.



**SỞ CẢNH SÁT  
QUẬN CAM**

## **THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

### **CẢNH SÁT TRƯỞNG- ĐIỀU TRA VIÊN DON BARNES**

- Giúp tài xế dễ nhìn thấy quý vị vào ban đêm – cân nhắc mặc quần áo sáng màu, sử dụng vật liệu phản quang, hoặc dùng đèn pin khi có thể.
- Cẩn thận khi băng qua đường hoặc vào vạch sang đường vào ban đêm hoặc trên những con đường đông đúc có giới hạn tốc độ cao hơn.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của quý vị về an toàn cho người đi bộ bằng cách tham gia vào Đi Lại An Toàn, một cuộc khảo sát về an toàn giao thông của Văn Phòng An Toàn Giao Thông California. Tham gia khảo sát tại [gosafelyca.org](https://gosafelyca.org).

Kinh phí cho chương trình này được cung cấp bởi một khoản tài trợ từ Văn phòng An toàn Giao thông California, thông qua Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia.



**###**